

สวัสดิ์พี่น้องวัดเขนต๋หลุยส์ทุกท่าน

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ สอนเราถึงเรื่องสำคัญ 3 ประการ

ประการแรก ยอห์นผู้ทำพิธีล้างประกาศว่าเขาเป็นเพียงคนที่ทำพิธีล้างด้วยน้ำ แต่พระเยซูผู้ที่มีอำนาจยิ่งกว่าจะมาทำพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและด้วยไฟ...สิ่งที่ท่านยอห์นพูดกับประชาชนในวันนี้ เป็นการเตรียมใจประชาชนไม่ให้ยึดติดที่ตัวท่าน แต่ให้มุ่งตรงไปหาพระเยซูเจ้าผู้ที่จะเสด็จมาท่านนั้น ผู้ที่ท่านกล่าวถึงว่า **“..ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะแก้สายรัดรองเท้าของเขา”** ท่านประกาศถึงองค์พระเยซูเจ้าด้วยความถ่อมตน แสดงถึงการยอมรับพระเยซูผู้เป็นพระบุตรพระเจ้าผู้เสด็จมาชำระล้างไม่ใช่แค่การล้างภายนอก แต่เป็นการชำระล้างที่เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ

ประการที่สอง ขณะที่ประชาชนกำลังรับพิธีล้างจากท่านยอห์น พระเยซูเจ้าก็ทรงรับพิธีล้างด้วยการที่พระเยซูทรงรับพิธีล้างแสดงถึงความสุภาพถ่อมตนและการยอมรับคำสอนของพระเจ้าตามกฎเกณฑ์ของศาสนา แม้ว่าพระองค์เองจะไม่มี ความจำเป็นใดเลยที่จะต้องรับพิธีล้างนี้ เนื่องจากพระองค์ทรงบริสุทธิ์และปราศจากบาป **การรับพิธีล้างในวันนี้จึงแสดงถึงการมาถึงขององค์พระเจ้าผู้ยอมรับสภาพมนุษย์เหมือนเรา** และเลือกพิธีล้างเป็นสิ่งสำคัญประการแรกของการเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้

ประการที่สาม ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนา ท้องฟ้าก็เปิดออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ มีรูปร่างที่เห็นได้คุณนกพิราบ มีเสียงจากสวรรค์ดังว่า **“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”** การภาวนาเป็นส่วนสำคัญสำหรับชีวิตคริสตชน พระเจ้าทรงยืนยันกับเราเหมือนกับที่ทรงยืนยันกับองค์พระเยซูเจ้าโดยทางพระจิตเจ้าเมื่อเราภาวนาและฟังปาพระเจ้าเช่นเดียวกัน

พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงตรัสกับพระเยซูเจ้าในวันนี้ว่า **“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา”** และพระจิตเจ้าในรูปของนกพิราบก็เสด็จลงมาแสดงถึงการรับรองพันธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ รวมถึงท่านยอห์น ประกาศผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเกิดมาเพื่อเตรียมทางสำหรับพระผู้ไถ่ ก็ยังช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า พระเยซูเจ้าผู้นี้แหละ คือ ผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อช่วยเรา ความรอดของมนุษย์เป็นเป้าหมายของพระองค์ฉันใด ขอให้เราคำเนินชีวิตทุกวัน เพื่อมุ่งหมายสู่ความรอดพ้นประดุจเป้าหมายสำคัญเช่นเดียวกันกับพระองค์ฉันนั้น พร้อมกันนี้ จงอย่าละเลยการกระทำกิจการดี เหมือนกับพระเยซูเจ้าเมื่อทรงเสด็จผ่านไปทีใด ก็ทรงกระทำแต่ความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

คุณพ่อวิวัฒน์ แก้วแหวน